

Số: /TB-VP

Cao Bằng, ngày 26 tháng 11 năm 2021

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tại cuộc họp trực tuyến với các huyện: Thạch An, Hòa An và thành phố Cao Bằng về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước những diễn biến mới**

Trước những diễn biến mới về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện: Thạch An, Hòa An và thành phố Cao Bằng<sup>1</sup>, ngày 26/11/2021 đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh với điểm cầu UBND các huyện: Thạch An, Hòa An và thành phố Cao Bằng; cùng tham dự tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; tại 03 điểm cầu tuyến huyện có đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thạch An, đại diện lãnh đạo UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe báo cáo nhanh về công tác truy vết và đánh giá các nguồn lây dịch COVID-19 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, báo cáo công tác phòng chống dịch của Sở Y tế, báo cáo của UBND huyện Thạch An, Thành phố, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện điểm cầu huyện Hòa An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Đánh giá cao công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly nhanh, bài bản của ngành y tế, UBND huyện Thạch An, Hòa An, Thành phố khi xuất hiện các ca bệnh trên địa bàn quản lý. Tuy nhiên, do số lượng các trường hợp F1 và F2 xác định được có liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại huyện Thạch An, Hòa An, Thành phố có số lượng nhiều và bước đầu việc xác định nguồn lây đầu tiên chưa được rõ ràng, dự đoán trong thời gian tới có thể tiếp tục phát hiện các ca mắc mới, để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm nhanh chóng khống chế, dập dịch, không để dịch tiếp tục lây lan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu:

**1. UBND huyện Thạch An, Hòa An và Thành phố tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các trường hợp F0 tại bữa tiệc nhà ông Sự (Đức Thông, Thạch An trưa ngày 19/11/2021), trường hợp F0 Hà Thị Vui và trường hợp F0 Nông Văn Tâm thời điểm từ ngày 10/11/2021 đến nay<sup>2</sup>, để thực hiện test nhanh và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo từng đối tượng.**

### **2. Đối với đề xuất kiến nghị của UBND huyện Thạch An**

<sup>1</sup> Tính đến sáng ngày 26/11/2021 các địa phương ghi nhận: Thạch An (12 F0, 955 F1, 1149 F2); Hòa An (03 F0, 67 F1, 208 F2); Thành phố (14 F0, 267 F1, 788 F2).

<sup>2</sup> Lý do hiện nay vẫn chưa xác định được nguồn lây, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Thành phố là rất cao, cần tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đẩy nhanh truy vết các trường hợp có liên quan.

Đồng ý cấp 500 test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2; 1.000 môi trường vận chuyển vi rút (để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR) cho UBND huyện Thạch An. Giao UBND huyện Thạch An khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định về việc mua sắm test nhanh theo nhu cầu của huyện.

Nhất trí chuyển 09 trường hợp F0 (không thường trú tại địa bàn huyện Thạch An) đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại xã Đức Thông, huyện Thạch An đến theo dõi và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Hòa.

### **3. Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố**

Tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người; có hình thức nhắc nhở, xử lý các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương hạn chế tổ chức tập trung ăn uống trong thời gian dịch đang có diễn biến phức tạp. Nêu cao tinh thần gương mẫu của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc hạn chế tập trung đông người để ăn uống trong thời điểm hiện tại.

Tiếp tục thực hiện triệt để, nghiêm túc việc quét mã QR-Code để kiểm soát người ra vào trụ sở tại các cơ quan, đơn vị; yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân có sử dụng điện thoại thông minh phải sử dụng **ứng dụng PC-Covid**, tuân thủ việc quét QR-Code khi ra/vào trụ sở cơ quan và đến các điểm công cộng, vận động người thân, bạn bè cùng thực hiện; đảm bảo việc treo/dán các mã QR-Code, đồng thời kiểm soát, ghi nhận các hoạt động ra/vào trụ sở, các phòng họp bằng mã QR-Code... Yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử dụng, tuân thủ việc quét QR-Code trước khi vào trụ sở làm việc.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác hiệp đồng, chia sẻ thông tin liên quan khi xuất hiện các ca mắc COVID-19, để bảo đảm công tác xác định nhanh các trường hợp có liên quan và truy vết có hiệu quả, đúng đối tượng.

### **4. UBND các huyện, thành phố**

Tiếp tục rà soát các trường hợp F1, F2 liên quan đến các trường hợp F0 tại địa bàn quản lý, để thực hiện test nhanh và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo từng đối tượng.

Tiếp tục chủ động xây dựng các phương án bảo đảm trang thiết bị y tế, xét nghiệm nhanh, oxy y tế... để bảo đảm công tác phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” trước các tình huống dịch có thể xảy ra trên địa bàn quản lý. Chủ động tiếp tục rà soát các cơ sở có thể cải tạo, trung dụng làm cơ sở cách ly tập trung trong tình hình dịch COVID-19 đang có xu hướng tăng cao.

Thực hiện cách ly, theo dõi F0, F1 tại nhà theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 3275/UBND-VX ngày 25/11/2021 về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp F0, F1 được cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

Xây dựng phương án về việc cách ly, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp phát hiện mắc COVID-19 trên địa bàn quản lý nhưng không cư trú, lưu trú trên địa bàn.

Chủ động rà soát các hộ gia đình phải thực hiện phong tỏa tại các xóm phong tỏa là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ gói an sinh xã hội; lương thực thực phẩm; các nhu yếu phẩm thiết yếu theo đúng quy định.

## **5. Sở Y tế**

Rà soát, báo cáo UBND tỉnh năng lực công tác tiêm chủng vắc xin toàn tỉnh, công tác lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm; phương án nâng cao năng lực, đề xuất hỗ trợ về công tác tiêm chủng, xét nghiệm; đẩy mạnh mô hình tổ y tế lưu động; phương án hướng dẫn, hỗ trợ, điều trị F0 tại nhà qua điện thoại cho người dân.

Chủ động xây dựng các phương án để kịp thời hỗ trợ cho các địa phương khi có yêu cầu hỗ trợ về công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay sau khi được Bộ Y tế phân bổ để tăng nhanh độ bao phủ vắc xin trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt là các khu vực cơ nguy cơ cao, các địa phương chưa có dịch.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch huy động tổng thể các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham gia trong công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay sau khi Tỉnh nhận được đủ số lượng vắc xin phòng COVID-19 theo nhu cầu. Trong đó ưu tiên đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người trên 50 tuổi, đặc biệt là người trên 65 tuổi.

Hướng dẫn UBND huyện Thạch An, Hòa An, Thành phố đánh giá và xác định cấp độ dịch tại các xã, phường có ghi nhận các ca mắc COVID-19 và thực hiện công bố cấp độ dịch theo quy định.

Xây dựng cụ thể phương án cụ thể đối với trường hợp các ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao vượt quá khả năng xét nghiệm mẫu đơn để phục vụ công tác truy vết của Tỉnh.

## **6. Sở Thông tin và Truyền thông**

Chủ trì, phối hợp với Viettel Cao Bằng bảo đảm đường truyền, tốc độ Internet cho các lực lượng tại Trạm kiểm soát phòng dịch COVID-19 (đặc biệt là tại Quốc lộ 3, Quốc lộ 4A) trong việc triển khai việc quản lý người vào tỉnh bằng ứng dụng PC-Covid.

7. Công an tỉnh, Sở Y tế: Tăng cường công tác chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát dịch COVID-19 áp dụng hiệu quả ứng dụng PC-Covid để kiểm soát người vào tỉnh, bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo đến các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Viettel Cao Bằng;
- VP UBND tỉnh: LĐVP; các CV; TTTT;
- Lưu: VT, VX<sub>(TT)</sub>.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Vũ Anh Tuấn**